

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/  
ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่านกรอกข้อมูลและปฏิบัติ  
ตามขั้นตอนดังนี้

1. บัณฑิตเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำ เข้าไปที่ [www.job.mua.go.th](http://www.job.mua.go.th) บัณฑิตจะต้อง  
เข้าไปกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 พร้อมพิมพ์ใบยืนยัน  
การตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันช่อมย่อของคณะ

2. บัณฑิตเข้าไปที่ [www.job.rmutp.ac.th](http://www.job.rmutp.ac.th) ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ  
ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 ทั้งนี้บัณฑิตจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลจนเสร็จสิ้น  
กระบวนการ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่ง  
ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันช่อมย่อของคณะ

3. เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ หลังจากสำเร็จการศึกษาเข้าไปที่  
[www.job.rmutp.ac.th](http://www.job.rmutp.ac.th) ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2555 ทั้งนี้บัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความ  
ร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของ  
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบออนไลน์ [www.job.rmutp.ac.th](http://www.job.rmutp.ac.th) โดยให้ผู้บังคับบัญชา  
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เมื่อผู้บังคับบัญชา  
ตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและ  
ประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน และนำมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันช่อมย่อของคณะ

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ศธ.๐๕๘๑.๑๘/๓๕๖๘



๓๙๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

เรียน ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ออกสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ [www.job.rmutp.ac.th](http://www.job.rmutp.ac.th) ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยขอความกรุณาจากท่านพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามพร้อมลงนามและประทับตราของสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน และมอบให้บัณฑิตเพื่อส่งคืนมหาวิทยาลัย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๕๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

*ธนา คณพัชร*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา คณพัชร)

รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์  
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๐๕๑